

ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Phát huy vai trò tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh



Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật, cùng các cấp, các ngành hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 5 năm qua đánh dấu sự phát triển vượt bậc của tỉnh với nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả như: đường Thái Bình - Hà Nam, đường kết nối đường vành đai V với quốc lộ 38B và cầu La Tiến, cầu Tịnh Xuyên, cầu vượt sông Trà Lý... Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách hiện có, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu phân bổ kế hoạch nguồn vốn thực hiện các công trình bảo đảm đúng Luật Đầu tư công, đồng thời chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân, các dự án khác không còn nhu cầu sử dụng vốn sang các dự án khác, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Chính vì thế, giai đoạn 2015 - 2020, tổng vốn ngân sách nhà nước thực hiện 21.608 tỷ đồng, tăng gấp 1,4 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Bên cạnh đó, Sở còn tham

MỤC TIÊU TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao;
- Hàng năm, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 - 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ và 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% chi bộ và 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Phấn đấu kết nạp từ 3 - 5 đảng viên.

mưu UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội như: quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã, huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2020; cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã không xây dựng nông thôn mới thuộc thành phố Thái Bình; cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong công tác quản lý hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài

trên địa bàn tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nên đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 1.040 dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký trên 129.000 tỷ đồng, gấp 1,45 lần về số lượng dự án và 1,89 lần về số vốn so với năm 2015; trong đó có 89 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 774 triệu USD. Công

tác đăng ký kinh doanh và xúc tiến đầu tư cũng được Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm lãnh đạo thực hiện. Chính vì thế, năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tăng 7,74 điểm so với năm 2015 với số điểm 65,38 và đây là năm thứ 5 PCI của tỉnh liên tiếp tăng điểm số. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 3.387 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký mới gần 22.900 tỷ đồng, tăng 21,14% về số lượng và tăng 146,33% về số vốn so với giai đoạn 2010 - 2015. Đến nay, toàn tỉnh có 7.574 doanh nghiệp, 1.742 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 81.900 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn Đảng bộ hiện có 10 chi bộ với 48 đảng viên (46 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị), chiếm 84,2% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Bên cạnh việc thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư còn chỉ đạo phát động sâu rộng các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, hàng năm Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; riêng ba năm 2016, 2017 và 2019 đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".

Vừa qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với việc đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã phát huy dân chủ, đoàn kết, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 7 đồng chí. Điều đó đã thể hiện sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và cũng thể hiện sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên về một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới. Theo đồng chí Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó vươn lên, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ sẽ tăng cường công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công theo kế hoạch hàng năm; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo kinh tế, thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xây dựng các chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MINH HƯƠNG

Chăm sóc, quản lý thủy sản mùa nắng nóng

Bước vào mùa nắng nóng, thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ cao kèm theo mưa giông là những yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các đối tượng thủy sản. Để ứng phó kịp thời trước tác động của thời tiết, hạn chế thấp nhất rủi ro trong nuôi trồng thủy sản, ngành Nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ các đối tượng thủy sản, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh hơn 15.500ha, trong đó: nước mặn hơn 3.000ha; nước lợ gần 3.500ha; nước ngọt gần 9.000ha. Ngoài ra, người dân các huyện, thành phố nuôi 602 lồng cá trên sông với tổng thể tích gần 67.000m³. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để chủ động bảo vệ các đối tượng thủy sản trước tác động bất lợi của thời tiết như nắng nóng, mưa bão, lũ, nước biển dâng, xâm nhập mặn..., Sở đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động biện pháp quản lý môi trường, sức khỏe thủy sản nuôi trong từng điều kiện cụ thể. Lựa chọn giống thủy sản có chất lượng tốt tại các cơ sở sản xuất, ương dưỡng đủ điều kiện theo quy định; mật độ thả nuôi thực hiện đúng theo khuyến cáo của cơ

quan chuyên môn. Sau thả giống người dân tập trung chăm sóc, quản lý thủy sản nuôi theo quy trình kỹ thuật, phù hợp với từng loại hình mặt nước và điều kiện môi trường nuôi.

Gia đình bà Ngô Thị Nhẫn ở thôn Nam Tiến, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) có 4,5 mẫu ao nuôi tôm. Bà Nhẫn cho biết: Trước đây nhà tôi chủ yếu nuôi cá thương phẩm, 3 năm gần đây chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng vì đây là đối tượng nuôi cho giá trị kinh tế cao. Mỗi năm nuôi 3 vụ tôm, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi thu lãi gần 300 triệu đồng. Nuôi tôm cho hiệu quả kinh tế cao nhưng tôm có sức đề kháng kém, nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh. Những ngày nhiệt độ cao, gia đình tôi phải luôn duy trì mực nước trong ao nuôi từ 1,2 - 1,5m và tăng cường chạy quạt nước để tránh chênh lệch nhiệt độ giữa các tầng nước, từ đó hạn chế ảnh hưởng bất lợi của tình trạng nắng nóng. Khi xuất hiện những cơn mưa lớn làm cho mực nước trong ao dâng lên, ngoài việc xả bỏ nước tầng mặt, tôi còn sử dụng hệ thống sục khí để cung cấp thêm oxy cho tôm đồng thời định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học nhằm ổn định môi trường nước, hạn chế khí độc trong ao nuôi.

Theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), động vật thủy sản là những đối tượng nuôi nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, đặc biệt trong mùa nắng nóng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe

làm giảm năng suất và sản lượng, vì vậy bà con cần lưu ý các biện pháp chăm sóc, quản lý. Đối với diện tích nuôi tôm, cá, để hạn chế nắng nóng, người nuôi sử dụng lưới đen che phủ 2/3 diện tích mặt ao bảo đảm cao hơn mặt nước trên 2m theo hình mái chóp hoặc mái bằng cố định vào cột bê tông; những ao nuôi nước ngọt có thể thả bèo tây chiếm 1/3 diện tích mặt ao làm chỗ trú nắng cho cá. Duy trì mực nước ao nuôi tối thiểu từ 1,2m trở lên; tăng cường sục khí, quạt nước, sử dụng chế phẩm vi sinh, men tiêu hóa, vitamin C, chất khoáng trộn vào thức ăn và rải trực tiếp xuống ao nuôi để tăng sức đề kháng, cải thiện môi trường nước và phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản. Đối với diện tích nuôi ngao bãi triều cần tiến hành thu hoạch ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm; hàng ngày kiểm tra, san lấp các vũng nước đọng trên mặt đất tránh nhiệt độ tăng cao cục bộ gây chết ngao; san thưa mật độ ngao dồn vào chân vẩy, vệ sinh vẩy, lưới tạo độ thông thoáng cho nước triều lên xuống cung cấp nguồn thức ăn cho ngao. Đối với cá nuôi trong lồng, bè cần thường xuyên vệ sinh lồng nuôi sạch sẽ và thông thoáng để lưu thông nước trong và ngoài lồng; kiểm tra, tu sửa bảo đảm lồng nuôi luôn vững chắc, đầy nắp lồng để tránh thất thoát cá ra ngoài; hạ thấp lồng nuôi bảo đảm độ sâu luôn ở mức 2,5 - 3m; dùng vải bạt che vào túi vải treo ở các góc lồng nuôi để phòng bệnh cho cá.

THANH HUYNH



Người dân sử dụng máy quạt nước và hệ thống sục khí để tạo oxy trong ao nuôi tôm.

ĐIỆN LỰC TIỀN HẢI

Bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định

Dự báo mùa hè năm nay có nền nhiệt độ rất cao, do vậy nhu cầu sử dụng điện của người dân cũng gia tăng. Nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn, Điện lực Tiền Hải đã triển khai nhiều giải pháp sửa chữa đường dây, nâng cấp trạm biến áp, san tải cho các khu vực có nguy cơ quá tải.

Ông Vũ Huy Hà, Giám đốc Điện lực Tiền Hải cho biết: Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương, Điện lực Tiền Hải đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tăng cường kiểm tra, sửa chữa, củng cố lưới điện hiện có, giảm tối đa nguy cơ gây ra sự cố. Điều chỉnh, tiết giảm phụ tải phù hợp, đúng quy định để duy trì, vận hành hệ

thống điện an toàn, ổn định. Lập phương án chi tiết cấp điện an toàn, ổn định cho từng khu vực trong mùa nắng nóng, mùa mưa bão cũng như trường hợp phụ tải tăng cao đột biến do thời tiết cực đoan. Tổ chức kiểm tra và soát khắc phục ngay các tổn tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Tăng cường lực lượng, thành lập tổ xung kích, trực liên tục 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý sự cố. Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư dự phòng, phương tiện... để

sẵn sàng xử lý nhanh nhất các sự cố xảy ra. Thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng, vệ sinh công nghiệp miễn phí với các hạng mục như: kiểm tra, vệ sinh sứ cách điện từ sau thiết bị bảo vệ trung áp xuống máy biến áp; kiểm tra khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống bảo vệ, chống sét LA, đo lường - tín hiệu; kiểm tra, bảo dưỡng các vị trí tiếp xúc bị đóng bụi bẩn, vỏ và sứ máy biến áp; vệ sinh phát quang, dọn cỏ,

làm vệ sinh trạm biến áp. Tiếp nhận thông tin báo mất điện của khách hàng thông qua tổng đài, nhanh chóng xử lý để khôi phục hàng trong thời gian sớm nhất đồng thời thực hiện thông báo đúng theo quy định.

Thực hiện công tác đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện, thời gian qua, Điện lực Tiền Hải đã cải tạo lưới điện lộ 373E11.9; nâng cấp lộ 975A36, 973E11.9

lên vận hành cấp 22kV. Cây 10 trạm biến áp chống quá tải tại các xã An Ninh, Tây Ninh, Đông Cơ, Nam Trung, Nam Thắng, Nam Hải, Tây Giang. Sửa chữa lộ 971 trung gian Nam

Thanh từ 16 đến 62 trục và nhánh đường dây xã Nam Trung, Nam Hưng, vùng nuôi trồng thủy sản xã Nam Phú. Thực hiện cấp pha 54 trạm biến áp bị lệch pha. Hoàn thiện phương án

cấp xuất và san tải 22 trạm biến áp tổn thất điện năng trên 10%. Thay 315 quả sứ nhánh tại xã Đông Quỳnh bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khách hàng. Ngoài ra, Điện lực Tiền Hải tiếp tục

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các khách hàng sử dụng điện về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Tích cực tuyên truyền về tiết kiệm điện đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình, giải thích, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Từ đó, giúp nâng cao ý thức, kiến thức cho các đơn vị khách hàng, người dân về sử dụng điện, thiết bị tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả, trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Phát huy sáng kiến trong tổ chức quản lý, vận hành lưới điện, phấn đấu không có sự cố chủ quan, hạn chế sự cố khách quan nhằm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng.

MANH THẮNG



Công nhân Điện lực Tiền Hải kiểm tra trạm biến áp, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định.